



โคเนื้อกระแสดี
ที่ควรมีไว้ติดฟาร์ม

โคเนื้อพันธุ์ แบลงกัส (Brangus)



เนื้อคุณภาพดี ในราคาจับต้องได้

เกษตรกรศึกษา

โคไร้เขา สีดำตลอดตัวชนิดนี้ มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศสกอตแลนด์ เป็นโคขนาดกลางถึงเล็ก เกิดจากการผสมของ โคบราห์มัน และโคแองกัส ในสัดส่วนทางพันธุกรรม 37.5:62.5

ปัจจุบันเริ่มเป็นที่สนใจของผู้บริโภคระดับกลางและระดับสูง เนื่องจากเนื้อที่มีไขมันแทรกอยู่ในระดับโคขุนในราคาที่จับต้องได้

โคเนื้อพันธุ์ บีฟมาสเตอร์

(Beef master)



ตัวใหญ่ เนื้อเยอะ นมดี

เกษตรกรศึกษา

ยักษ์ใหญ่แห่งท้องทุ่งจากเมืองควาบอย รัฐเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกาชนิดนี้ ได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์โคเนื้อสามารถผลิตเนื้อได้มากเป็นลำดับที่ 6 ตั้งแต่มีการจดทะเบียนสายพันธุ์มา

เกิดจากการผสมโค 3 สายพันธุ์ได้แก่ โคสายพันธุ์บราห์มัน โคสายพันธุ์เฮอร์ฟอร์ด และโคสายพันธุ์ซอร์ตฮอร์น ในสัดส่วนทางพันธุกรรม 50:25:25 เป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานความสมดุลระหว่าง เนื้อ และนม แต่ในปัจจุบันจะเข้มงวดในการผลิตเนื้อเสียมากกว่า

โคเนื้อพันธุ์ ชาร์โรลส์ (Charolias)



พันธุ์ถ่วงเมืองน้ำหอม มาพร้อมเนื้อระกบโคขุน

เกษตรกร

โคสีขาวครีมรูปร่างดีตามตำรา ที่มีถิ่นกำเนิดจากเมืองชาร์โรลส์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดั้งเดิมชาร์โรลส์เคยเป็นโคงาน ก่อนได้รับการปรับปรุงพันธุ์จนกลายมาเป็นทั้งโคงานและโคเนื้อ (Dual purpose) ถูกยกให้เป็นโคเนื้อขนาดใหญ่สายพันธุ์หนึ่งบนโลก ขนาดของเพศผู้โตเต็มวัย สามารถมีน้ำหนักตัวได้ถึง 1,000-1,200 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ซากสูงกว่าพันธุ์อื่น จัดว่ามีคุณภาพดีถึงดีมาก ในประเทศไทยมักนำมาผสมกับโคสายพันธุ์บราห์มันในสัดส่วนทางพันธุกรรม 50-62.5% เนื่องจากชาร์โรลส์ สายเลือดแท้ไม่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศบ้านเราได้เท่าใดนัก

โคเนื้อพันธุ์ โลว์ไลน์แองกัส (Lowline angus)



ไซส์เล็ก เนื้ออร่อย พื้นที่น้อยเลี้ยงได้

เกษตรกรหน้า

โคเนื้อไซส์เล็กสีดำทั้งตัว ถูกพัฒนามาจากโคเนื้อสายพันธุ์อเบอร์ดีน (Aberdeen Angus) กำลังได้รับความนิยมเลี้ยงในประเทศไทย เนื่องจากมีขนาดเล็ก ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยง อีกทั้งตัวเมียยังเจริญพันธุ์เร็วอีกด้วย

โคเนื้อพันธุ์ บราห์มัน (Brahman)



อึดทนโดนใจ อยู่ไทยมานาน

เกษตรกรศึกษา

เป็นสายพันธุ์โคเนื้อที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย หากท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่าการที่จะเรียกโคสายพันธุ์บราห์มันเป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาโคเนื้อฝั่งโลกตะวันออกคงไม่ผิดนัก ด้วยลักษณะทนต่อโรคและแมลง ทนสภาพอากาศในเขตร้อนได้ดี รวมถึงในประเทศไทย

โคเนื้อพันธุ์ กำแพงแสน



ลูกครึ่งเลือดสามสาย คุณภาพเนื้อไม่แพ้ใคร

เกษตรกรศึกษา

ไม่พูดถึงคงไม่ได้สำหรับโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคจากงานวิจัยเพื่อคนไทย ถูกปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณสมบัติดีเลิศ จุดเด่นอยู่ที่อัตราแลกเนื้อสูง ไม่แพ้โคเนื้อพันธุ์ต่างประเทศ ด้วยการนำสายเลือดโคเนื้อชั้นดีถึง 3 พันธุ์ มาผสมกัน ได้แก่ โคสายพันธุ์บราห์มัน โคสายพันธุ์พื้นเมือง และโคสายพันธุ์ชาโรเลส์ ในสัดส่วนทางพันธุกรรม 25:25:50 เกิดเป็นโคที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีสีขาวครีมเหลือง ทั้งตัวดูสง่างาม ทนต่อสภาพอากาศจึงเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย